

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน ทำความเพียรพยายามที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึง แล้วลูกจะยังคงบริสุทธิ์ต่อไป เวลานี้ พ่อกำลังสอนลูก จากนั้นท่านจะพาลูกกลับไปกับท่าน
- คำถาม:** ลูกต้องให้ศาสน์ใดแก่ทุกคน?
- คำตอบ:** เวลานี้เราต้องกลับบ้าน ดังนั้นจงกลับมาบริสุทธิ์ บาบาสู่ชำระให้บริสุทธิ์พูดว่า: จดจำพ่อแล้วลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ ให้ศาสน์นี้แก่ทุกคน พ่อได้ให้คำแนะนำของท่านเองแก่ลูกๆ เวลานี้เป็นหน้าที่ของลูกที่จะเปิดเผย พ่อ มีคำกล่าววว่า: ลูกโซว์พ่อ
- เพลง:** มีชีวิตอยู่ในหนทางของท่านและตายในหนทางของท่าน...

โอมชานติ ลูกๆ ได้ยินความหมายของเพลงแล้ว: บาบาสู่ เราได้ถูกร้อยเข้าไปในลูกประจำของรูตราของท่าน ได้มีการแต่งเพลงนี้ขึ้นในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา องค์ประกอบของทั้งหมดในโลกนั้นคือการสวดมนต์, ทาปาเซียและการกราบไหว้บูชาเป็นของหนทาง ความเลื่อมใสศรัทธาซึ่งเป็นของอาณาจักรราวัน ในขณะที่ความรู้เป็นของอาณาจักรของราม (พระเจ้า) ญาณเรียกว่าความรู้ การศึกษาเล่าเรียน ความเลื่อมใสศรัทธาไม่ได้เรียกว่าเป็นการศึกษา ไม่มีเป้าหมายในความเลื่อมใสศรัทธาที่จะกลายเป็นใครบางคน ความเลื่อมใสศรัทธาไม่ใช่การศึกษา ในการเรียนรู้ราชาโยคะเป็นการศึกษา ลูกศึกษาในสถานที่หนึ่งในโรงเรียน ในขณะที่ในความเลื่อมใสศรัทธา ลูกล้มลุกคลุกคลานจากประตูหนึ่งไปอีกประตูหนึ่ง การศึกษาหมายถึงการศึกษา! ดังนั้นลูกควรที่จะศึกษาเป็นอย่างดี ลูกๆ รู้ว่าลูกคือนักเรียน ลูกหลายคนไม่คิดว่าตนเองเป็นนักเรียน เพราะพวกเขาไม่ศึกษาเล่าเรียนเลย พวกเขาไม่คิดว่าพ่อเป็นพ่อและพวกเขาไม่คิดว่าชีบบาบาสู่เป็นผู้ประทานการหลุดพ้น ไม่มีสิ่งใดนั่งอยู่ในสติปัญญาของบางคนที่นี่ อาณาจักรกำลังก่อตั้งขึ้นมาและต้องประกอบด้วยผู้คนทุกประเภท พ่อมาเพื่อให้ลูกที่ไม่บริสุทธิ์กลับมาบริสุทธิ์ ลูกเรียกหาพ่อ: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! พ่อพูดว่า: เวลานี้จงกลับมาบริสุทธิ์! ลูกต้องให้ศาสน์ของพ่อแก่ทุกคนว่า: จดจำพ่อ! ปัจจุบันนี้บาร์ตคือโรงค้ำประเวณี ในขณะที่ก่อนหน้านั้นเป็นวัดของชีวา ไม่ได้มีมงกุฎทั้งสองในขณะนี้ เพียงลูกๆ เท่านั้นที่รู้อสิ่งนี้ พ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์พูดว่า: เวลานี้จดจำพ่อและลูกจะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ในการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่มีความเพียรพยายาม มีลูกจำนวนเพียงเล็กน้อยที่อยู่ในการจดจำระลึกถึง ลูกประจำของผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นของผู้คนจำนวนน้อย มีผู้เลื่อมใสศรัทธาในชื่อที่แตกต่างกัน: ดรานา บัคกัท, นาราด และมีรา ฯลฯ ไม่ใช่ทุกคนที่จะมาศึกษาเล่าเรียนที่นี่ เพียงผู้ที่ศึกษาในวงจرتันแล้วเท่านั้นที่จะมาอีกครั้ง พวกเขาพูดด้วยเช่นกันว่า: บาบาสู่เราได้พบกับท่านเมื่อวงจرتันแล้ว เรามาที่นี่เพื่อศึกษาเล่าเรียน; เรามาเรียนเพื่อเรียนรู้การจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง เวลานี้พ่อมาเพื่อพาลูกๆ กลับบ้าน พ่ออธิบายว่า: ดวงวิญญาณของลูกไม่บริสุทธิ์ เหตุนี้เองลูกจึงเรียกหาพ่อให้มาและชำระลูกให้บริสุทธิ์ พ่อพูดว่า: เวลานี้จดจำพ่อและกลับมาบริสุทธิ์ พ่อสอนลูกแล้วก็พาลูกกลับไปกับท่าน ลูกๆ ควรมีความสุขอย่างมากอยู่ภายในตัวลูก พ่อกำลังสอนลูก กฤษณะจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นพ่อ กฤษณะจะไม่ถูกเรียกว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ไม่มีใครนอกจากลูกที่รู้ว่าพ่อคือใครหรือท่านให้ความรู้แก่เราอย่างไร เพียงลูกๆ เท่านั้นที่พ่อให้คำแนะนำของท่าน พ่อจะไม่พบกับลูกคนใหม่โดยตรง พ่อพูดว่า: ลูกโซว์พ่อ มีเพียงลูกๆ เท่านั้นที่โซว์(เปิดเผย)พ่อ พ่อไม่จำเป็นต้องพบปะหรือพูดคุยกับคนใหม่ แม้ว่าบาบาสู่เคยพบกับลูกใหม่ๆ มากมายมาเป็นเวลายาวนานก็ตาม สิ่งนั้นถูกกำหนดไว้แล้วในละคร ผู้คนมากมายเคยมา บาบาสู่ได้อธิบายแล้วว่า ลูกต้องยกระดับผู้คนในกองทัพด้วยเช่นกัน พวกเขาที่มีหน้าที่ที่ต้องทำเช่นกัน ไม่เช่นนั้น ศัตรูก็จะมาโจมตี พวกเขาต้องจดจำระลึกถึงพ่อ มีการกล่าวไว้ในกิตตะว่า ผู้ที่ออกจากร่างของเขาในขณะที่อยู่ในสนามรบจะไปสู่สวรรค์ อย่างไรก็ตามลูกไม่สามารถไปสวรรค์ได้ในแบบนั้น เป็นเพียงเมื่อผู้เดียวที่ก่อตั้งสวรรค์มาที่นี่ที่ลูกจึงสามารถไปสวรรค์ได้ ไม่มีใครรู้ว่าสวรรค์คืออะไร? เวลานี้ลูกๆ กำลังรบราภกับราวัน กิเลสทั้งห้า พ่อพูดว่า: ขอให้ลูกอยู่อย่างปราศจากร่าง! ไม่มีใครอื่นพูดว่า: จงมีศรัทธาว่าท่านคือดวงวิญญาณและจดจำฉัน! ลูกไม่สามารถเรียกใครได้นอกจากพ่อผู้เดียวว่า “ผู้ทรงพลังอำนาจ” ลูกจะไม่เรียก“ศรี” เมื่อเรียกบราห์มา วิษณุ หรือชังการ์ พ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ทรงพลังอำนาจ ท่านคือผู้ทรงอำนาจของโลก เพียงพ่อผู้เดียวที่เรียกว่ามหาสมุทรแห่งความรู้ ผู้รู้และผู้เคร่งศาสนาเหล่านั้นทั้งหมดคือผู้มีอำนาจของคัมภีร์ ลูกจะไม่แม้กระทั่งเรียกพวกเขาว่าผู้ทรงอำนาจของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาเป็นผู้มีอำนาจของคัมภีร์ สำหรับพวกเขาทุกสิ่งขึ้นอยู่กับคัมภีร์ พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะให้ผลของความเลื่อมใสศรัทธาของเขาแก่พวกเขา พวกเขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มขึ้นหรือเมื่อไหร่ที่จบสิ้นลง ผู้เลื่อมใสศรัทธาเชื่อว่าพระเจ้าพอใจกับพวกเขาสำหรับการทำความเลื่อมใส

ศรัทธาแน่น พวกเขามีความปรารถนาที่จะพบกับพระเจ้า แต่ผู้กราบไหว้บูชาคนใดเล่าที่จะทำให้ท่านพอใจ? ท่านจะต้องพอใจอย่างแน่นอน แต่เพียงเมื่อลูกกราบไหว้บูชาท่านผู้เดียวเท่านั้น หากลูกกราบไหว้บูชาซังการ์ พ่อจะพอใจได้อย่างไร? พ่อจะพอใจไหมหากลูกกราบไหว้บูชาหนุมาน? พวกเขาเพียงแค่มีนิมิต พวกเขาไม่ได้รับสิ่งใดเลย พ่อพูดว่า: แม้ว่าพ่อจะให้นิมิตแก่พวกเขา แต่ไม่มีใครในพวกเขาที่สามารถมาพบพ่อได้ ไม่เลย เพียงลูกเท่านั้นที่มาและพบพ่อ ผู้เลื่อมใสศรัทธาทำความเลื่อมใสศรัทธาเพื่อที่จะพบพระเจ้า พวกเขาพูดว่า: เราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะมาพบปะกับเราในรูปใด ดังนั้นนั่นเรียกว่าศรัทธาที่มงาย เวลาที่ลูกได้พบพ่อแล้ว ลูกรู้ว่าเมื่อพ่อที่ไม่มีตัวตนนำร่างกายมาใช้เท่านั้นที่ท่านสามารถให้คำแนะนำของท่านแก่ลูก ท่านพูดว่า: พ่อเป็นพ่อของลูก 5,000 ปีที่แล้ว พ่อได้ให้โชคแห่งอาณาจักรแก่ลูก และแล้วลูกก็ใช้ 84 ชาติเกิดวงจรโลกนี้เฝ้าแต่หมุนไปเรื่อยๆ หลังจากยุคทองแดงเริ่มต้นเท่านั้นที่ศาสนาอื่นเข้ามา ผู้ก่อตั้งของแต่ละศาสนามาเพื่อก่อตั้งศาสนาของตัวเอง มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าพวกเขายิ่งใหญ่แค่ไหน มันไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ของใคร เป็นเพียงเมื่อพ่อเข้ามาในบราห์มาเท่านั้นที่จะมีความยิ่งใหญ่ของเขา เขาเพียงแค่อำนาจของเขา เขาไม่รู้ว่าพระเจ้าจะเข้ามาในตัวเขา พ่อเข้ามาในเขาและอธิบายว่าพ่อเข้ามาในเขาได้อย่างไร ท่านพูดว่า: ดูสิว่าสิ่งที่เป็นของลูกกลายเป็นของพ่ออย่างไรและสิ่งที่เป็นของพ่อกลายเป็นของลูกอย่างไร? ลูกกลายเป็นผู้ช่วยของพ่อด้วยร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินสมบัติของลูกและเพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับสิ่งนั้น นี่คือนิยามที่ลูกจะได้รับ พ่อพูดว่า: พ่อเข้ามาในร่างกายธรรมดาของผู้ที่ไม่รู้จักชาติเกิดของตัวเอง อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่หรืออย่างไรที่พ่อมา เวลาที่ลูกสามารถเห็นว่าพ่อเข้ามาในร่างกายธรรมดานั้นอย่างไร ท่านสอนความรู้และโยคะให้กับเราผ่านร่างกายนี้ ความรู้ตาย มีเพียงลูกเท่านั้นที่รู้ว่าประตูนรกปิดอย่างไรและประตูสวรรค์เปิดอย่างไร อาณาจักรของราวันเริ่มต้นขึ้นในยุคทองแดง นั่นคือเมื่อประตูแห่งนรกเปิด โลกเก่าและโลกใหม่นั้นเป็นครั้งต่อครั้ง พ่อพูดว่า: เวลาที่ พ่อเพียงแค่ออกมาให้ลูกได้เห็นวิถีที่ง่ายตายที่จะเปลี่ยนจากที่ไม่บริสุทธิ์ให้กลับมารีสุทธิ์ จดจำพ่อและบาปของหลายชาติเกิดของลูกจะได้รับการปลดปล่อย ลูกต้องสารภาพบาปทั้งหมดที่ลูกได้ทำมาในชาตินี้ ลูกจำบาปที่ลูกได้ทำไปในชาติเกิดนี้ได้ไหม? ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าลูกได้ทำบุญอะไรและลูกให้ทานอะไร ผู้นี้รู้เกี่ยวกับวัยเด็กของเขา กฤษณะเรียกว่าชยัมซุนดร้า(ผู้ที่น่าเกลียดและสวยงาม) ความหมายของสิ่งนี้ไม่ได้เข้าไปสู่สติปัญญาของคนอื่น เพราะชื่อของเขาคือชยัมซุนดร้า พวกเขาสร้างภาพลักษณ์ที่มีสีน้ำเงินเข้มของเขาขึ้นมา ดูที่วัดรากูนาถและวัดหนุมาน ได้มีการทำให้ภาพลักษณ์ของทุกคนน่าเกลียด นี่คือนิยามที่โลกที่ไม่บริสุทธิ์ เวลาที่ลูกๆได้ให้ความใส่ใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนจากน่าเกลียดเป็นสวยงาม ดังนั้นจงทำสิ่งนี้ อยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ พ่อพูดว่า: นี่คือนิยามที่ลูกเกิดสุดท้ายของลูก จดจำพ่อและบาปของลูกจะถูกเผาไหม้ ลูกรู้ว่าพ่อมาเพื่อพาลูกกลับบ้าน ดังนั้นลูกจะต้องสละร่างกายของลูกที่นี้อย่างแน่นอน ท่านจะไม่นำลูกดวงวิญญาณกลับไปพร้อมกับร่างกาย ดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถไปที่นั่นได้ ดังนั้นพ่อจะแสดงให้ลูกเห็นวิถีที่จะกลับมารีสุทธิ์อย่างแน่นอน ท่านพูดว่า: จดจำพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดปล่อย ผู้คนในหนทางบักตีมีเพียงศรัทธาที่มงาย พวกเขาพูดถึงซิปคาล์ แล้วพวกเขาก็พูดว่าซิปคาล์ได้นำแม่น้ำคงคา มา คงคานั้นปรากฏออกมาจากบักกีราช(พาหนะที่โชคดี) น้ำจะปรากฏออกมาจากศีรษะของใครบางคนได้อย่างไร? บักกีราชกำลังนั่งบนภูเขาที่คงคานั้นปรากฏออกมาผ่านผผของเขาได้หรือไม่? ผผที่ตกลงมานั้นมาจากมหาสมุทร จากนั้นน้ำก็ตกลงมาทั่วทั้งโลก มีแม่น้ำทุกแห่งบนน้ำบนภูเขากลายเป็นน้ำแข็ง น้ำแข็งนั้นก็ละลายเรื่อยๆและก็ไหลลงสู่มแม่น้ำ น้ำจากถ้ำในภูเขาทำให้บ่อน้ำเต็มด้วยเช่นกัน พวกเขาต้องขึ้นอยู่กับผผเช่นกัน เมื่อไม่มีผผตกบ่อน้ำก็จะแห้ง เวลาที่ลูกพูดว่า: บาบาช่าเรเราให้บริสุทธิ์และส่งเราไปสวรรค์ ผู้คนเพียงแค่อธิษฐานที่จะไปสวรรค์ดินแดนของกฤษณะ ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับดินแดนของวิษณุ ผู้เลื่อมใสศรัทธาของกฤษณะพูดว่า: ที่ใดก็ตามที่ฉันมองเห็นแต่กฤษณะเท่านั้น อย่างไรก็ตามในเมื่อพวกเขาเรียกพระเจ้าว่าอยู่ในทุกหนแห่ง แล้วทำไมพวกเขาถึงไม่พูดว่าที่ใดก็ตามที่พวกเขามองพวกเขาเห็นแต่พระเจ้าเท่านั้น? เหตุนี้เองผู้เลื่อมใสศรัทธาของดวงวิญญาณสูงสุด(พระเจ้า)พูดว่าทุกคนคือรูปของท่าน ท่านทำให้การละเล่นทั้งหมดนี้เกิดขึ้น พวกเขาพูดว่าพระเจ้านำรูปมาใช้เพื่อที่จะสร้างการละเล่นที่มหัศจรรย์นี้ ดังนั้นท่านจะเล่นบทบาทอย่างแน่นอน เพียงแค่มองดูโลกสวรรค์ของพระเจ้า ไม่มีเรื่องของสิ่งที่สกปรกใดๆที่นั่น ที่นี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากความสกปรก ที่นี้ผู้คนพูดด้วยเช่นกันว่าพระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่ง นั่นคือพระเจ้าผู้ที่ให้ทั้งความสุขและความทุกข์ เมื่อพวกเขามีลูก พวกเขาก็มีประสบการณ์ของความสุข แต่ถ้าลูกเขาตาย พวกเขาก็มีประสบการณ์ของความทุกข์ พระเจ้าให้บางสิ่งแก่ลูกแล้วนำกลับคืนไป แล้วจะร้องไห้เพื่ออะไร? พวกเขาไม่มีประสบการณ์ของความทุกข์ในยุคทองที่พวกเขาจะต้องร้องไห้ มีตัวอย่างของราชาที่เอาชนะความผูกพันยึดมั่น ตัวอย่างเหล่านั้นทั้งหมดเป็นเท็จ ไม่มีความหมายใดในสิ่งเหล่านั้น ไม่มีผู้รู้หรือผู้เคร่งศาสนาใดในยุคทอง ฯลฯ สิ่งเช่นนั้นไม่สามารถมีอยู่ที่นี้ ไม่สามารถมีราชาที่นี้ที่จะเอาชนะความผูกพันยึดมั่นได้ พระเจ้าพูดว่า: ยาดาวาสฆราวาส และพันดาวาสกำลังทำอะไรเวลานี้? โยคะของลูกอยู่กับพ่อ พ่อพูดว่า: พ่อทำให้บารัตกลายเป็นสวรรค์ผ่านลูกๆ ผู้ที่กลับมารีสุทธิ์เวลานี้จะกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ บอกทุกคนที่ลูกพบว่าพระเจ้าพูด: จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ! รักพ่อผู้เดียวเท่านั้น! อย่าได้จดจำใครอื่น! การจดจำระลึกถึงนี้เรียกว่าการจดจำระลึกถึงที่ไม่มีสิ่งใดเจือปน ที่

นี่ลูกไม่ต้องถวายน้ำชา ลูกเคยทำธุรกิจทั้งหมดนั้นในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกเคยจดจำพระเจ้าด้วยเช่นกัน ภู  
จะพูดว่า: จดจำฉัน! อย่าได้จดจำสามีของเธอ บาบาอธิบายสิ่งต่างๆ มากมายให้แก่ลูก สิ่งหลักที่ท่านอธิบายคือลูกต้องให้  
ศาสน์แก่ทุกคน บาบาพูดว่า: จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ! บาบาหมายถึงพระเจ้า พระเจ้าไม่มีตัวตน ไม่ใช่ทุก  
คนที่เรียกกฤษณะว่าพระเจ้า กฤษณะเองเป็นเด็ก ถ้าชีพบบาจะไม่ได้อยู่ในผู้นี้, ลูกจะมาที่นี่หรือไม่? ชีพบบานำลูกมา  
เลี้ยงดูและทำให้ลูกเป็นของท่านผ่านผู้นี้ ดังนั้นผู้นี้จึงเป็นทั้งแม่และพ่อ จำเป็นต้องมีแม่ในรูปแบบที่มีตัวตน ท่าน(ชีพบบา  
บา)คือพ่อ ดังนั้นชิมชัสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างดี ลูกต้องไม่สับสนเกี่ยวกับประเด็นใดๆ อย่าได้หยุดศึกษาเล่าเรียน ลูก  
บางคนได้รับอิทธิพลของมิตรที่ไม่ดี แล้วพวกเขาก็บูดบึ้งและเปิดพาทซาลาของเขาเอง หากพวกเขามีความขัดแย้งกับใคร  
บางคน พวกเขาจะไปเปิดพาทซาลาของเขาเอง นั่นเป็นเพียงความโง่เขลา หากพวกเขาบูดบึ้งซึ่งตั้ง, พวกเขาไม่มีค่าที่จะ  
เปิดพาทซาลา สำนึกที่เป็นร่างของพวกเขาก็จะไม่ปล่อยให้พวกเขาดำเนินต่อไปได้ พวกเขาไม่มีความเกลียดชังอยู่ในสติปัญญา  
แล้วก็จะจดจำแต่สิ่งนั้นเท่านั้น และพวกเขาก็จะไม่สามารถอธิบายอะไรให้กับใครได้เลย นอกจากนี้มันได้เกิดขึ้นเช่นกัน  
ว่าผู้ที่พวกเขาให้ความรู้จะไปล้ำหน้าพวกเขาได้อย่างรวดเร็วและพวกเขาเองก็จะตกลงมา ใครก็ตามสามารถเข้าใจได้เมื่อ  
สภาพของผู้อื่นดีกว่าสภาพของเขาเอง ในบางกรณีนักเรียนกลายเป็นราชาและครูกลายเป็นสาวใช้หรือคนรับใช้ ทำความ  
เพียรพยายามและกลายเป็นส่วนหนึ่งของพวกมาลัยรอบคอพ่อ บาบานั้นจะเป็นของท่านตราบเท่าที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ เป็น  
เพียงด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อเท่านั้นที่เรือของลูกจะข้ามฟากไปได้ อัจชะ

ถึง ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดิ์ตอน  
เช้า จากแม่ พ่อ บัพาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. อย่าได้อยู่อย่างสับสนเกี่ยวกับประเด็นใด อย่าได้หยุดศึกษาเล่าเรียนเพราะการบึงตึงกับผู้อื่น การมีความเกลียดชังคือ  
สำนึกที่เป็นร่าง เตือนตนเองเพื่อที่ลูกจะไม่ได้รับอิทธิพลของมิตรที่ไม่ดี กลับมาบริสุทธิ์จนพฤติกรรมของลูกจะเปิดเผยพอ
2. ให้มีความรักในสติปัญญาของลูกต่อพ่อ และคงอยู่ในการจดจำระลึกถึงที่ไม่มีสิ่งใดเจือปน กลายเป็นผู้ช่วยอย่างเต็มที่  
ของพ่อด้วยร่างกาย จิตใจและทรัพย์สมบัติของลูก

**พร:** ขอให้ลูกเป็นผู้รู้ความลับทั้งหมดและมีความสุขอยู่ตลอดเวลาโดยการเรียนรู้ความลับของการละวางและความรัก  
ลูกที่รู้ความลับของการละวางและการมีความรักในขณะที่อยู่บ้านกับครอบครัวของพวกเขามีความสุขกับตน  
เองและพวกเขายังทำให้ครอบครัวมีความสุขด้วยเช่นกัน พร้อมกันนี้พวกเขามีหัวใจที่จริงแท้ พระเจ้าจึง  
พอใจพวกเขาเสมอ ลูกเช่นนี้ซึ่งเป็นผู้รู้ความลับนี้และอยู่อย่างมีความสุขอย่างสม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องทำให้  
ใครเป็นที่ปรึกษา – สำหรับตนเองหรือใครก็ตาม - เพราะพวกเขาสามารถตัดสินใจได้เอง ดังนั้นพวกเขา  
ไม่จำเป็นต้องให้ใครเป็นที่ปรึกษา ทนายความ หรือผู้พิพากษา

**คติพจน์:** พรที่ลูกได้รับจากการทำงานรับใช้เป็นพื้นฐานของสุขภาพที่ดีของลูก

**\*\*\* โอม ชานติ \*\*\***

**สัจญาณที่ละเอียดอ่อน: สร้างสมบุคลิกภาพของความสูงส่งและความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณ**

การหายใจขณะอยู่ในร่างกายของลูกนั้นเป็นสิ่งจำเป็น เพราะถ้าลูกไม่สามารถหายใจ แสดงว่าลูกไม่มีชีวิตอยู่ในท่านอง  
เดียวกัน ความบริสุทธิ์คือลมหายใจของชีวิตบราห์มิน ความบริสุทธิ์คือพื้นฐานของรางวัลสำหรับการเกิด 21 ชาติของลูก  
พื้นฐานของดวงวิญญาณที่ได้พบกับดวงวิญญาณสูงสุดคือสติปัญญาที่บริสุทธิ์ พื้นฐานของการได้มาซึ่งการบรรลุผลของ  
ยุคบรรจบพบกันและสถานภาพของผู้มีค่าควรแก่การกราบไหวบูชาคือความบริสุทธิ์ ดังนั้น จงนำเอาบุคลิกภาพของความ  
บริสุทธิ์มาใช้เป็นเช่นพร